



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๒๖๔,๔๖๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนุนแบ่งสัดส่วนให้ชัดแอดมิชชั่น-รับตรง

‘มศว’รับวิจัยระบบไหนดีกว่ากัน

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า จากการหารือเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว. ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันที่ต้องการให้เป็นระบบที่มีความหลากหลาย และคัดเลือคนักเรียนเข้าเรียนได้ตรงตามความต้องการของคณะ/สาขา อีกทั้งต้องเป็นระบบที่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ดังนั้นระบบการคัดเลือกฯ จึงยังจำเป็นต้องมีทั้งระบบรับตรง และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น เหมือนเดิม เพราะระบบแอดมิชชั่นจะตอบโจทย์เรื่องความเป็นธรรม และไม่สร้างภาระให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ส่วนระบบรับตรงจะช่วยคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความต้องการของคณะ/สาขา

“ที่ประชุมได้มอบให้ ‘มศว’ ไปทำวิจัยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้เปรียบเทียบคุณภาพของผู้เรียนที่มาจากระบบรับตรงและแอดมิชชั่นว่า ระบบใดมีคุณภาพมากกว่ากัน ซึ่งหากผลวิจัยออกมาระบุว่า เด็กที่เข้าศึกษาผ่านระบบใดมีคุณภาพ

มากกว่า ต่อไปทางมหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มสัดส่วนการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในระบบนั้นให้มากขึ้น ดังนั้นเวลานี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า ควรจะจัดสัดส่วนการคัดเลือกฯ ด้วยระบบใดมากกว่ากัน ทั้งนี้เมื่อผลงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับ รว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีการกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกระหว่างแอดมิชชั่นและรับตรงให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้กำหนดสัดส่วนแอดมิชชั่นและรับตรงที่ 50:50 แต่บางแห่งยังรับตรงเกินกว่า 50% ไปบ้าง ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบยังเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่ง ทปอ.ก็พยายามหาทางแก้ไข โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทปอ.ได้มีมติขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาใช้ข้อสอบกลาง โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2559 เพื่อไม่ให้ให้นักเรียนต้องวิ่งสอบหลายที่ แต่มตินี้ไม่ได้เป็นการบังคับมหาวิทยาลัย เพราะบางคณะ/สาขา ไม่สามารถใช้ข้อสอบกลางร่วมกับคณะ/สาขาอื่น ๆ ได้ เช่น คณะนิติศาสตร์ มธ. ที่ต้องดูการเขียนย่อความ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเน้นวิชาสามัญเหมือนคณะ/สาขาอื่น ๆ .

